

3 ตุลาคม 2024

Thai

การฉีดวัคซีนป้องกัน MPOX (โรคฝีดาษลิง) ได้ดีที่สุด

การสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์กระตุ้นให้ผู้ชายที่ร่วมเพศกับผู้ชาย ผู้ให้บริการทางเพศและคู่ครองพวกเขาฉีดวัคซีน MPOX สองเข็มได้ฟรีทันที เพื่อต่อสู้กับการเจ็บป่วยร้ายแรงในขณะที่มีความกังวลเกี่ยวกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นและการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์

แพทย์หญิง Kerry Chant หัวหน้าฝ่ายการสาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์ กล่าวว่า ขณะนี้รัฐนิวเซาท์เวลส์กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของ mpox ครั้งใหญ่ที่สุดในรัฐ นับตั้งแต่พบผู้ป่วยรายแรกในเดือนพฤษภาคม 2022 โดยมีการแจ้งเตือน 415 ครั้งนับตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2024

ในบรรดาผู้ป่วยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ จำนวน 152 รายฉีดวัคซีนครบถ้วน 57 รายฉีดวัคซีนหนึ่งโดส และ 190 รายไม่ได้ฉีดวัคซีน

แพทย์หญิง Chant กล่าวว่า การฉีดวัคซีนในระดับสูงแก่ผู้ที่มีความเสี่ยงจะช่วยป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงได้เป็นรายบุคคล และช่วยป้องกันการแพร่กระจาย

“จำนวนผู้ป่วยด้วยโรค mpox ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่ตรวจพบทั่วทั้งรัฐน่าเป็นห่วงมาก โดยมีผู้ป่วย 25 รายที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการหนัก” แพทย์หญิง Chant กล่าว

“ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกัน หรือฉีดวัคซีนเพียงครั้งเดียว แม้ว่ากรณีของ mpox ที่เกิดขึ้นในผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว

แต่กรณีดังกล่าวจะไม่รุนแรงเท่าและจะเป็นอยู่ชั่วคราวระยะเวลานั้น

“ใครๆ ก็สามารถติดเชื้อ mpox ได้ แต่ไวรัสส่วนใหญ่แพร่กระจายโดยการสัมผัสทางผิวหนังอย่างใกล้ชิด

และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงคือผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย และผู้ให้บริการทางเพศ ดังนั้นเราจึงกระตุ้นให้พวกเขาฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน เนื่องจากวัคซีนสองเข็มให้ความคุ้มครองที่สำคัญต่อการเจ็บป่วยร้ายแรงที่เกิดจากไวรัสได้”

แพทย์หญิง Chant กล่าวว่า ในขณะที่ mpox clade 1b สายพันธุ์ใหม่ที่แพร่กระจายในแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตกตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 แต่ไม่พบกรณีของสายพันธุ์นี้ในออสเตรเลีย

ACON CEO Michael Woodhouse เรียกร้องให้ผู้ที่อยู่ในสภาพเสี่ยงไม่ควรลังเลในการฉีดวัคซีนให้ครบสองโดส

“ผู้คนในชุมชนของเรามีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ โดยเฉพาะเกย์และกะเทยที่มีเพศสัมพันธ์กัน และคู่นอนของพวกเขา ชุมชนของเรามีประวัติอันยาวนานในการทำสิ่งที่จำเป็นเพื่อปกป้องตัวเองและคู่นอนของเรา ตอนนี้เป็นหนึ่งในช่วงเวลาเหล่านั้น

“วัคซีนสองโดสเป็นสิ่งที่ต้องการ ดังนั้นใครก็ตามที่ได้รับวัคซีนเพียงโดสเดียว ควรได้รับครั้งที่สอง อย่างน้อยภายใน 28 วันหลังจากครั้งแรก

“วัคซีน mpox เป็นบริการฟรีสำหรับชุมชนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ mpox ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเมดิแคร์

“การทำนัดหมายเพื่อฉีดวัคซีนทั้งหมดเป็นส่วนตัวและเป็นความลับ”

เพื่อหาคลินิกที่มีบริการฉีดวัคซีนควรดูที่ [คลินิกฉีดวัคซีน Mpox](#) หรือโทร Sexual Health Infolink: หมายเลข 1800 451 624

นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Rohan Bopage แห่งศูนย์สุขภาพเขต Western Sydney Local Health District กล่าวว่า mpox แพร่กระจายทางการสัมผัสทางผิวหนังอย่างใกล้ชิดรวมทั้งการมีเพศสัมพันธ์ และมักเริ่มที่ผิวหนังโดยเป็นสิ่วเม็ดเล็กๆ โดยเฉพาะในบริเวณที่มองเห็นได้ยาก เช่นบริเวณอวัยวะเพศ ทวารหนักหรือก้น

“Mpox อาจแพร่กระจายได้หากใช้สิ่งของร่วมกัน เช่นเครื่องหลับนอน ผ้าเช็ดตัวหรือเสื้อผ้ากับผู้ที่ เป็น mpox และสามารถแพร่กระจายไปยังผู้อื่นได้จนกว่าบาดแผลจะหายสนิท”

“การได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยหยุดยั้งการแพร่กระจาย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้อง ตระหนักถึงอาการของ mpox ซึ่งรวมทั้งเป็นไข้เล็กน้อย ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย หรือต่อมน้ำเหลือง บวม เป็นแผลในปาก หรือปวดทวารหนัก

“กรณีจำนวนมากไม่รุนแรง แต่ผู้ที่มีอาการของ mpox แม้ว่าจะได้ฉีดวัคซีน mpox แล้วและถึงแม้ จะไม่รุนแรง ควรติดต่อแพทย์จีพีพีหรือบริการสุขภาพทางเพศเพื่อทำนัดพบ ถามแพทย์ว่าอาจเป็น mpox ได้หรือไม่ เพื่อที่จะได้ทำการทดสอบ”

เพื่อได้รับความสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

- Sexual Health Infolink: 1800 451 624
- บริการแปลและล่าม 13 14 50 เพื่อได้บริการช่วยในภาษาของท่านฟรี

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ mpox หาได้จากเว็บไซต์ NSW Health [ที่นี่](#).